

ประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนในประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวศุภางค์ ศรีบุญแก้ว

สวัสดิ์คีระดิฉันนางสาวศุภางค์ ศรีบุญแก้ว จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในประเทศไทย
ฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัย **Ochanomizu University** ในเดือนตุลาคมปี 2021
แต่เนื่องจากอิทธิพลของโคโรนาไวรัส
ดังนั้นฉันจึงเรียนออนไลน์จากประเทศไทยในปีการศึกษาแรก



และในปีการศึกษานี้ฉันสามารถไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้ในเดือนเมษายน ปี2022

จนถึงตอนนี้ฉันได้รับประสบการณ์มากมาย และฉันจะนำเสนอดังต่อไปนี้

ประการแรกเกี่ยวกับชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ทั้งวัฒนธรรม ภาษา และชีวิตประจำวันล้วนเป็นสิ่งใหม่
และเนื่องจากการตัวคนเดียว มันจึงค่อนข้างลำบากในตอนแรก ดังนั้นฉันจึงต้องสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวฉันและถามผู้รู้
เมื่อฉันไม่เข้าใจ เกี่ยวกับมารยาทบางอย่างของญี่ปุ่น เช่น “การเดินไปกินไป” ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติในประเทศไทย
แต่ไม่สามารถทำได้ในญี่ปุ่น นอกจากนี้ฉันยังไปสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในโตเกียวด้วย ตัวอย่างเช่น วัดเซ็นโซจิ
โตเกียวสกายทรี อากิฮาบาระ แม่น้ำสุมิตะ สวนสัตว์อุเอโนะ เป็นต้น และหากมีโอกาสฉันจะไปสถานที่อื่น
นอกจากโตเกียวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้

อันดับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นชั้นเรียนในห้องเรียน
ฉันจึงสามารถพบปะกับครูและเพื่อนร่วมชั้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ



แต่ละกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นเรียน
เช่น การอภิปราย การนำเสนอ
และการระดมความคิด

การมาเรียนแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นทำให้ฉันได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้พบอาจารย์ที่ใจดีและสอนความรู้ให้ฉัน
ฉันยังได้เพื่อน ทุกคนมาจากประเทศต่างๆ อังกฤษ จีน เกาหลีใต้ ฯลฯ พวกเขาแลกเปลี่ยน SNS และกลายเป็นเพื่อนกัน
บางชั้นเรียนมีการนำเสนอในหัวข้อ "ประเทศของฉัน" และฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
มันเป็นที่น่าสนใจมาก นั่นเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน

สุดท้ายนี้



ฉันขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยฉันระหว่างที่ฉันเรียนในต่างประเทศที่ญี่ปุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา มาโกโตะ โคบายาชิ
ผู้คอยให้คำแนะนำที่มีค่าแก่ฉัน และฉันรู้สึกขอบคุณซึ่งมาก นอกจากนี้
ฉันยังสามารถเรียนวิชาที่ยอดเยี่ยมโดยอาจารย์ฮากิวาระ อาจารย์มัตสึดะ และอาจารย์นัญญูธร นอกจากนี้
ขอขอบคุณสมาชิกองคมนตรีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ขอบคุณเจ้าหน้าที่หอพักทุกท่านสำหรับการสนับสนุนในการใช้ชีวิตในหอพัก และคุณนานามิ ยามาโมโตะ
ขอบคุณที่ช่วยเรื่องเอกสารขั้นตอนต่าง

การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษานี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
ดิฉันจะขอจดจำประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นเสมือนสมบัติล้ำค่าตลอดไป

